

ประกาศเปลี่ยนอธิบดีกรมพระนครบาล

มีพระบรมราชโองการ หมายพระขัติยวงษาตรี  
สิงหนาท ให้พระภักดีท้าวท้าวแก้ว ในเวลา  
นี้เจ้าโอรสผู้ร้ายชุกชุม ราษฎรพากันเกลียดกลัว  
ไปทั่วทั้งพระนคร กรมหมื่นภูวเรศดำรงศักดิ์  
ซึ่งเป็นผู้บังคับการกรมพระนครบาล จักการปราบ  
ปรามโจรผู้ร้าย ไม่สงบเรียบร้อยได้เป็นความผิด  
ไม่ควรจะบังคับบัญชาการ กรมพระนครบาลต่อไป  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมื่นภูวเรศ  
ดำรงศักดิ์ ออกจากตำแหน่งผู้บังคับการ กรม  
พระนครบาล

หนึ่งตำแหน่งเสนาบดีผู้ว่ากรมพระนครบาล  
แทนตำแหน่งใหม่ สำคัญจะทิ้งว่างเปล่านั้นไม่ได้  
แต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสนาบดีที่จะ  
จักการศาลสถิตยยุติธรรมอยู่ ครั้นจะตั้งตำแหน่ง  
ขึ้นความเดิม ก็จะเป็นที่จักการภายหลังยากด้วย  
น้อยความจะเกี่ยวพันกัน แลเวลานี้ความในกรม  
พระนครบาลก็ได้ยกเข้ามาชำระในพระบรมมหาราชวัง  
ร่วมกับกรมพระตำรวจ ซึ่งเป็นกองจับโจรผู้  
ร้ายมาชำระ ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้า  
ฟ้าจุฑามณี กรมพระเจ้าน้องยาเธอ เป็นแม่  
กองใหญ่ มีกรมหมื่นพิทยพัฒน์ เป็นที่ปรึกษา  
ทรงให้กรมหมื่นพิทยพัฒน์ เป็นผู้บังคับบัญชาการ กรม  
พระนครบาลทั้งสืบจน โดยการปรึกษาพร้อม  
กัน ก็จะเป็นความลำบากที่จะสำเร็จราชการ ในกรม  
ได้เป็นไปโดยเร็วไม่ได้สักอย่าง ประการหนึ่งเมื่อผู้  
บังคับการมากกว่าการ ก็จะต้องช่วยกรรเวลา  
ราชการอื่น ๆ ซึ่งภาระหนักจะยากจะทำไปได้

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระ  
เจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนเรศวรฤทธิ ๑ พระ  
เจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสุวัฑฒณี ๑ พระ

ยาเทพประชน ผู้ว่าที่เกษตราธิบดี ๑ พระยา  
ธรรมสารนิเวศวิกรมภักดี ๑ ที่ตั้งเป็นผู้มีอำนาจ  
ปกครองพร้อมกันบังคับบัญชาการสิทธิขาด ในตำแหน่ง  
ที่เสนาบดี กรมพระนครบาล ให้ตรวจตราบังคับ  
การสิทธิขาด ทว่าถึงไปตามตำแหน่ง แลคงตรวจ  
สำหรัยตำแหน่งนั้น ให้ตั้งไว้ยังพระคลังมหาสมบัติ  
เมื่อมีกรณีใด จะต้องใช้ตราตำแหน่งกรมนี้  
ก็ได้มาประทับตราขึ้น ในพระบรมมหาราชวัง  
ตามระเบียบอย่างในราชการอย่างนี้ ซึ่งเคยมีมาแต่ก่อน  
ถ้าผู้ใดมีความเกี่ยวข้องในตำแหน่ง กรมพระนคร  
บาล นั้นก็ให้ ไปแจ้งความต่อกรมหมื่นพิทยพัฒน์ ซึ่ง  
กล่าวมาแล้วนี้ ทุกประการ

ประกาศมาณวันพฤหัสบดี ที่สิบสี่ แรม  
สี่ค่ำ ขึ้นอัฐศก จุลศักราช ๑๒๖๘ เป็นวันที่  
๑๕๑๘ ในรัชกาลปัจจุบันนี้

ฉำเนาฉำญญาบัตร

ให้พระเทวานฤมิตรปลัดจางวาง เป็นพระยา  
มหิตถาวรนิมิต จางวางกรมช่างสิบหมู่ ถิ่นศักดิ์  
ภักดี ๑๐๐๐ ตั้งแต่วันที่สิบสาม เดือนสิบสอง  
แรมหกค่ำ ขึ้นมาสี่ศก จุลศักราช ๑๒๖๗  
เป็นวันที่ ๑๕๑๖ ในรัชกาลปัจจุบันนี้

ราชฎาทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา

วันอาทิตย์ เดือนสิบ ขึ้นแปดค่ำ ขึ้นอัฐศก  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูก  
ยาเธอ เจ้าฟ้าชายพระองค์ใหญ่เสด็จออกทรงบัญชา  
ที่นันทอุทยานจักรวรินทร์ปราสาท กรมพระตำรวจ  
เวรนอกซ้าย นำราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา  
๑๑ มัย  
กึ่ง หมายสำเนา ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา